

SHB hoàn thành phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu chia cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 30.674 tỷ đồng

20:52 09/12/2022

Tác giả: Trần Tuấn

Ngày 07/12/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản xác nhận kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng có văn bản chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu của SHB. Như vậy, Ngân hàng SHB đã phát hành thành công hơn 400 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%, qua đó nâng vốn điều lệ lên mức 30.674 tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng giúp SHB ngày càng khẳng định và nâng cao uy tín với cộng đồng đầu tư trong và ngoài nước cũng như các tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế.

SHB đang tiến hành thủ tục theo quy định để đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành và đưa vào giao dịch chính thức vào cuối tháng 12/2022.

Việc tăng vốn điều lệ lần này nằm trong kế hoạch phát triển của SHB và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, nhằm mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô cho vay, đầu tư vào công nghệ thông tin, đặc biệt thúc đẩy mạnh việc số hóa ngân hàng, hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam.

Từ khi niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán vào năm 2009, SHB luôn tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch, có lợi nhuận tăng trưởng bền vững, tăng vốn điều lệ đều đặn qua các năm. Bên cạnh đó, SHB luôn đảm bảo lợi ích của cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức hàng năm từ 7-15%/năm.

Image not found or type unknown



SHB hoàn thành phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu chia cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 30.674 tỷ đồng.

Năm 2022 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của SHB với kết quả kinh doanh ấn tượng, khẳng định vị thế Top 5 Ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam, Top 10 Ngân hàng Thương mại cổ phần uy tín nhất Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam...

Trong 9 tháng đầu năm, SHB đã đạt kết quả kinh doanh tích cực. Tổng tài sản của SHB đạt hơn 528 nghìn tỷ đồng. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và cá nhân đạt gần 400 nghìn tỷ đồng. Dự nợ cho vay khách hàng đạt gần 380 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9.035 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ, hoàn thành 78% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, nằm trong Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân có lợi nhuận cao nhất. SHB được Moody's xếp hạng tín nhiệm ở mức B1, triển vọng tích cực.

Trước đó, SHB và Ngân hàng Krungsri của Thái Lan – thành viên chiến lược thuộc Tập đoàn MUFG – Nhật Bản đã ký kết các thỏa thuận chuyển nhượng vốn điều lệ tại SHB Finance. Hiện SHB đang hoàn thành các thủ tục cuối cùng và dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 12 năm 2022. Thỏa thuận hoàn tất sẽ thu về nguồn thặng dư vốn đáng kể cho SHB trong năm 2022 và 3 năm tiếp theo, góp phần nâng cao năng lực tài chính và vị thế của Ngân hàng.

Trong thời gian qua, SHB đã tập trung đẩy mạnh đầu tư, phát triển các giải pháp trên nền tảng số. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ quy trình hoạt động của SHB đều được cải tiến mạnh mẽ nhờ công nghệ số, nâng cao hiệu quả công việc; công tác quản trị dữ liệu khách hàng cải thiện một cách rõ

rệt; nhiều sản phẩm số mới đã tối ưu lợi ích và đem lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng... Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2022, SHB đã triển khai thành công gần 30 tính năng, giải pháp trên nền tảng Ebanking.

Đạt kết quả kinh doanh ấn tượng và liên tục được các tổ chức uy tín trong, ngoài nước đánh giá cao, SHB ngày càng nâng tầm vị thế của mình trong ngành tài chính - ngân hàng. Mới đây, IFC - tổ chức thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank) và SHB cũng tích cực triển khai gói tín dụng và tài trợ thương mại dự kiến lên tới gần 300 triệu USD. Trong đó, 120 triệu USD là khoản vay trực tiếp và 75 triệu USD là hạn mức tài trợ thương mại ban đầu từ IFC. Dự kiến, gói tín dụng nhằm hỗ trợ tăng trưởng danh mục cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của SHB, bao gồm các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng các sản phẩm nông nghiệp sạch, các dự án xanh..... Đó cũng là minh chứng cho sự tin tưởng, đánh giá cao của đối tác, khách hàng, cộng đồng dành cho một ngân hàng luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, tạo nên giá trị bền vững cho thương hiệu SHB.

Năm 2023 sẽ đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của SHB khi kỷ niệm 30 năm phát triển, đồng hành cùng đất nước, góp phần mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, khách hàng, đối tác, cổ đông và mỗi CBNV. Trong hành trình sắp tới, SHB cam kết không ngừng nỗ lực, liên tục đổi mới sáng tạo, từng bước khẳng định vị thế quốc gia, vươn tầm quốc tế, đóng góp cho sự phát triển toàn diện của xã hội, của đất nước.

SHB hiện đứng trong Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 10 Ngân hàng Thương mại cổ phần uy tín nhất Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, Top 100 Ngân hàng khu vực ASEAN, Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu và là 1 trong 10 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam... SHB vinh dự được trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhì (Lần thứ 2), Huân chương lao động Hạng Ba và rất nhiều cờ, Bằng khen, Giấy khen của Chính Phủ, các Bộ, Ngành, Đoàn thể và các Giải thưởng cao quý khác.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/shb-hoan-thanh-phat-hanh-hon-400-trieu-co-phieu chia-co-tuc-nang-von-dieu-le-len-30674-ty-dong>